

Số: 12/QĐ-SCT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chỉ thị số 46/CT-CT UBND, ngày 28/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Công Thương (Pháp chế),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Công Thương Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các Phòng thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Sở Tư pháp (đề b/c) (VBĐT);
- Lưu: VT, TTS.



Nguyễn Ngọc Minh



KẾ HOẠCH

Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Sở Công Thương Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Duy trì thực hiện “Ngày pháp luật” theo Chỉ thị số 46/CT-CT UBND, ngày 28/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1.2. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

2. Yêu cầu:

2.1. Công tác PBGDPL phải kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PBGDPL.

2.2. Xác định nội dung công việc; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành; trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2017.

2.3. Các Phòng, Đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ đã nêu trong kế hoạch; định kỳ có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để công tác PBGDPL ngày một hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, hình thức phổ biến:

1.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật theo hình thức “Ngày pháp luật”: các Phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm.

1.2. Các hình thức Phổ biến, giáo dục pháp luật khác: các Phòng thuộc Sở chủ động thực hiện theo Phụ lục 2 đính kèm.

Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL năm 2017 của đơn vị mình.

1.3. Thực hiện đăng tải các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương lên trang web của Sở, trang web của Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại.

2. Chế độ báo cáo:

2.1. Đơn vị thực hiện: các Phòng, Đơn vị thuộc Sở.

2.2. Thời gian báo cáo: báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

- Báo cáo 6 tháng (trước ngày 30/4);
- Báo cáo một năm lần 1 (trước ngày 31/10);
- Báo cáo một năm chính thức (trước ngày 31/12).

Thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo.

2.3. Nội dung báo cáo: kết quả công tác PBGDPL theo Biểu mẫu 9c/BTP/PBGDPL ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2013/TT-BTP).

III. KINH PHÍ, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nếu có.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng, các Phòng thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch này.

2. Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2017 kết hợp với nội dung “Ngày pháp luật” và tổ chức thực hiện.

3. Thanh tra Sở (Pháp chế) có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Thanh tra Sở (Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo xử lý. /.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Minh

PHỤ LỤC 1
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO HÌNH THỨC “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 13 tháng 01 năm 2017
của Sở Công Thương Khánh Hòa)

STT	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	VĂN BẢN QPPL PHỔ BIẾN	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Văn phòng	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện CCHC tại Kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh, Kế hoạch CCHC năm 2017 của Sở.- Tổ chức công bố chỉ số và xếp hạng CCHC, chỉ số mức độ hài lòng năm 2016 của Tỉnh và của Sở	Cán bộ, công chức của Sở	Quý I/2017
2	Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế	<ul style="list-style-type: none">- Các Hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa Việt Nam và các nước- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực thương mại quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa	Cán bộ, công chức của Sở	Quý II/2017
3	Phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường	<ul style="list-style-type: none">- Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.- Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý	Cán bộ, công chức của Sở	Quý III/2017

1/4/17

		<p>phân bón.</p> <p>- Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và VLNCN.</p> <p>- Nghị định 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP.</p>		
4	Phòng Quản lý Công nghiệp	<p>Nghị định và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định về quản lý cụm công nghiệp</p>	Cán bộ, công chức của Sở	Quý IV/2017

Ghi chú: Thanh tra Sở (Pháp chế) kết hợp với Phòng chủ trì tổ chức “Ngày Pháp luật” thực hiện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới đến cán bộ, công chức của Sở.

PHỤ LỤC 2
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO HÌNH THỨC KHÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 13 tháng 01 năm 2017
của Sở Công Thương Khánh Hòa)

STT	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	NỘI DUNG PHỔ BIẾN	HÌNH THỨC PBGDPL	ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
1	Phòng Quản lý Thương mại	<ul style="list-style-type: none"> - Phổ biến, cập nhật các quy định mới của pháp luật về thương mại điện tử cho cán bộ QLNN về thương mại điện tử và doanh nghiệp (Theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020). - Tổ chức Lớp nghiệp vụ an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. - Tổ chức Lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 	Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;	<ul style="list-style-type: none"> - Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể; - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

2	Phòng Quản lý Điện năng	<ul style="list-style-type: none"> - Luật Điện lực. - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 25/01/2013. - Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010. - Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 23/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. - Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng. - Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về An toàn điện. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, phát hành tài liệu, tờ rơi, ... - Tổ chức hội nghị, tập huấn 	Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
3	Phòng Quản lý Công nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Luật An toàn thực phẩm. - Các quy định hướng dẫn triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu. - Trình tự thủ tục thực hiện các đề án khuyến công, các mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương khác. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức kiểm tra kiến thức về An toàn thực phẩm. - Phổ biến bằng văn bản qua đường công văn, hộp thư điện tử, website của Sở. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các sở, ban, ngành, các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp.
4	Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi	- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất; Xử phạt vi phạm hành chính	- Tổ chức lớp kiểm tra, sát hạch kỹ thuật an toàn Vật liệu	- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh

	trường	<p>trong lĩnh vực hóa chất; Tác hại của hóa chất đối với sức khỏe con người; Nguy cơ cháy nổ, rò rỉ hóa chất trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hóa chất; Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hóa chất nguy hiểm; Các biện pháp sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn.</p> <p>- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.</p>	<p>nổ công nghiệp; lớp tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.</p> <p>- Thông báo gửi các văn bản quy phạm pháp luật qua đường công văn, qua hộp thư điện tử.</p>	<p>doanh, sử dụng và vận chuyển hóa chất.</p> <p>- Các doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa</p>
5	Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế quốc tế	<p>- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực thương mại quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; các Hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa Việt Nam và các nước; các biện pháp phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế...</p> <p>- Các văn bản liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế.</p>	<p>- Tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo</p> <p>- Sao gửi các văn bản quy phạm pháp luật qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử.</p>	<p>Các sở ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh</p>

YKB

